

# DCIR (Director's Critical Information Requirement) โรคไข้หวัดนก ระดับอำเภอ

**เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวภายใน 120 นาที และ หากเข้าได้กับ EOC-2 ให้ทีม operation ออกปฏิบัติการใน 24 ชม.**

เหตุการณ์ทางด้านสาธารณสุข ที่ Normal EOC EOC 0	เหตุการณ์ทางด้านสาธารณสุข ที่ Alert EOC EOC 1	เหตุการณ์ทางด้านสาธารณสุข ที่ Activated EOC EOC 2	เหตุการณ์ทางด้านสาธารณสุข ที่ Activated EOC EOC 3	เหตุการณ์ทางด้านสาธารณสุข ที่ Activated EOC EOC 4
<p>-ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) จำนวน 1 ราย</p> <p>1) ที่มีไข้ <math>\geq 38.5</math> องศาเซลเซียส ร่วมกับ อาการใดอาการหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ หายใจผิดปกติ (หอบเหนื่อยหรือ หายใจลำบาก) หรือ</p> <p>๒) แพทย์สงสัยว่าเป็นปอดบวม หรือ ไข้หวัดนก และมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง 9 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ๑๔ วันก่อนป่วย สัมผัสสัตว์ปีก</li> <li>2. ๑๔ วันก่อนป่วย อาศัยในพื้นที่มีสัตว์ปีกตายมากผิดปกติหรือพบเชื้อในสัตว์ปีกหรือสิ่งแวดล้อม</li> <li>3. ๑๔ วันก่อนป่วย อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้หวัดนก</li> <li>4. ๑๔ วันก่อนป่วย ดูแล/สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบ</li> <li>5. ๑๔ วันก่อนป่วย สัมผัสโดยตรงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ</li> <li>6. ๑๔ วันก่อนป่วย เข้ารักษาหรือเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลของประเทศที่มีการระบาด</li> <li>7. ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง หรือเสียชีวิตที่หาสาเหตุไม่ได้</li> <li>8. ผู้ป่วยปอดอักเสบในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ</li> <li>9. ผู้ป่วยปอดอักเสบเป็นกลุ่มก้อน</li> </ol>	<p>-ผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้หวัดนก (Suspected case)ที่มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 1 ราย ที่มีประวัติเสี่ยงอย่างน้อย อย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 9 ข้อ</p> <p>-บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 2 ราย ที่มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โดยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบในช่วงระยะเวลา 10 วัน</p> <p>-ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ๓ รายในพื้นที่เดียวกัน</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>สถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในวงกว้าง (ค่ายทหาร สถานกักกัน โรงพยาบาล สถานศึกษา วัด สถานประกอบการ หรือ สถานที่ที่มีคนมาอยู่รวมกัน)</p>	<p>-ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก (Confirmed case) 1 ราย</p> <p>-ผู้ป่วยน่าจะเป็นโรคไข้หวัดนก (Probable case) ที่มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ที่มีประวัติอย่างน้อย อย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 9 ข้อ จำนวน 5 ราย ที่มีความเกี่ยวข้องกัน</p> <p>-บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 5 ราย ที่มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โดยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบในช่วงระยะเวลา 10 วัน</p> <p>-ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 5 ราย ที่มีความเกี่ยวข้องกัน</p> <p>-ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง</p>	<p>-ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก (Confirmed case) 2 ราย</p> <p>-ผู้ป่วยน่าจะเป็นโรคไข้หวัดนก (Probable case) ที่มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ที่มีประวัติอย่างน้อย อย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 9 ข้อ จำนวน 10 ราย ที่มีความเกี่ยวข้องกัน</p> <p>-บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 10 ราย ที่มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โดยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบในช่วงระยะเวลา 10 วัน</p> <p>-ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 10 ราย ที่มีความเกี่ยวข้องกัน</p> <p>-ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 30 รายขึ้นไป ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง</p>	<p>-ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก (Confirmed case) 3 ราย</p> <p>-ผู้ป่วยน่าจะเป็นโรคไข้หวัดนก (Probable case) ที่มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ที่มีประวัติอย่างน้อย อย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 9 ข้อ จำนวน 15 ราย ที่มีความเกี่ยวข้องกัน</p> <p>-บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 15 ราย ที่มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โดยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบในช่วงระยะเวลา 10 วัน</p> <p>-ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 20 ราย ที่มีความเกี่ยวข้องกัน</p> <p>-ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 50 รายขึ้นไป ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง</p>